



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	ตุรกี	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๑ มกราคม ๒๕๖๐		
หัวข้อข่าว	ตุรกีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับปัจจุบัน) ในประเด็นระบบการปกครอง		

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รัฐสภาตุรกีบรรจุระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบรัฐสภา (Parliamentary System) สู่อำนาจประธานาธิบดี (Presidential System) ตามที่สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคความยุติธรรมและการพัฒนาได้เข้าชื่อเสนอญัตติดังกล่าว และคณะกรรมการกฎหมายและรัฐธรรมนูญประจำรัฐสภามีมติเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอันจะมีผลทำให้ นายรอฮ์บัน เอร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกีมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเนื่องไปจนถึงปี ๒๕๗๒

ทั้งนี้ นายบินอาลี ยิลดีริม นายกรัฐมนตรีตุรกีใช้สิทธิอภิปรายระหว่างการประชุมวาระดังกล่าวในนามพรรคความยุติธรรมและการพัฒนา ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีเสียงข้างมากในรัฐสภาตุรกี โดยระบุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นว่าด้วยระบบการปกครองประเทศ จะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศในอนาคต และยังช่วยขจัดอุปสรรคที่รัฐบาลปัจจุบันต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ให้หมดไปได้ โดยเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะเห็นชอบในที่สุด เพราะถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางให้ประเทศสามารถยกระดับสู่การเป็นประเทศพัฒนาตามกรอบแนวคิดตุรกียุคใหม่

อย่างไรก็ตาม การประชุมสมัยสามัญของรัฐสภาตุรกี เพื่อพิจารณาญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๓ - ๑๕ วัน เนื่องจากมีระเบียบวาระการพิจารณากฎหมายอื่น ๆ แทรกเข้ามาตามความเหมาะสม แต่ผู้เกี่ยวข้องยืนยันว่าการอภิปรายในประเด็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองจะสิ้นสุดในสองวาระของการพิจารณาอย่างแน่นอน และจะถือว่าญัตตินี้ผ่านความเห็นชอบและเสนอให้ประธานาธิบดีในฐานะประมุขของประเทศ ลงนามรับรองเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่าสามในห้าของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือราว ๓๓๐ เสียง จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด ๕๕๐ ที่นั่ง หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ประธานาธิบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว

ที่มาของข่าว :	<a href="http://from-yemen.com/arabic-international/204903.html">http://from-yemen.com/arabic-international/204903.html</a>
วันที่พิมพ์ :	๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/๖๐ ๔/๖๐
ผู้ทาน	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
ผู้ตรวจ	นางสินีนาด คุลยสุข	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ